

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Công văn số 1811/SNV-TĐKT ngày 25/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề kịp thời cụ thể hóa thành các giải pháp, tổ chức chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong năm 2021 tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trên các lĩnh vực, tạo động lực tích cực để các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND & UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tỉnh tạo điều kiện cho huyện phát triển ổn định. Công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm coi đó là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng lên; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời tạo điều kiện cho việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh đó cùng với sự đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện quyết tâm vượt khó đi lên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2021 và giao ước thi đua giữa các huyện, thị xã, thành phố vùng thấp.

2.2. Khó khăn

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự coi trọng và quan tâm đúng mức công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua có nơi chưa được phát động sâu rộng, thường xuyên hoặc chưa được lồng ghép với các phong trào, các chương trình của cơ quan, đơn vị. Một số nội dung còn chưa có chiều sâu, chưa thiết thực. Tại một số cơ sở phong trào còn mang tính hình thức, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn có mặt hạn chế. Chất lượng và hiệu quả tuyên truyền nhân tố mới, điển hình mới chưa ngang tầm với thực tiễn đời mới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua, UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của địa phương. Trọng tâm của các phong trào thi đua là: thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tăng cường đoàn kết dân tộc và bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện. Để triển khai công tác thi đua khen thưởng đạt hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2026) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện: Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/02/2021 về triển khai, thực hiện công tác TĐKT trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/02/2021 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021; Công văn số 229/UBND-NV ngày 28/02/2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh, huyện năm 2021; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 16/10/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025...

2. Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Trong năm 2021, UBND huyện đã tổ chức triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là các

phong trào thi đua: “Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”; phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”... Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Kết thúc mỗi đợt thi đua, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào, đồng thời tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.

2.1. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phát động; cấp ủy, chính quyền huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn huyện phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân và huy động các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được Ban chỉ đạo các cấp quan tâm, tập trung triển khai tới toàn thể các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, ngoài thực hiện tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình, loa đài khối, bản, công tác tuyên truyền còn được lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt hội họp khối bản, hội nghị của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội,... Từng người dân đã chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Bàn bạc, trao đổi, thống nhất phương án quy hoạch; trực tiếp theo dõi, quản lý, giám sát công trình xây dựng trên địa bàn; chủ động chỉnh trang nhà ở, cổng, sân vườn, xóm, ngõ; vệ sinh môi trường nơi ở; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; đóng góp ngày công, vật liệu, tiền của để thực hiện xây dựng.

Tính đến tháng 11/2021, huyện Tuần Giáo có 7 xã cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên (gồm: Quài Nưa, Quài Tở, Quài Cang, Mường Thín, Nà Sáy, Mùn Chung, Mường Mùn); 08 xã đạt từ 11 đến 14 tiêu chí và 03 xã đạt từ 8 đến 10 tiêu chí (gồm: Pú Xi, Mường Khong, Ta Ma), bình quân đạt 13,6 tiêu chí; 15 bản phần đầu thôn bản nông thôn mới năm 2021.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã thực sự đem lại niềm tin, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực tự cường trong nhân dân. Các công trình đầu tư về cơ sở hạ tầng đã phát huy tác dụng, phục vụ trực tiếp vào đời sống, công việc của nhân dân và cán bộ các xã trong toàn huyện. Nông nghiệp, nông thôn các xã đã có những chuyển biến tích cực. Bộ mặt nông thôn mới đang từng bước được hình thành rõ nét, đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày càng được nâng cao.

2.2. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”:

Huyện Tuần Giáo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, lồng ghép các Chương trình, dự án từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, gắn với giảm nghèo bền vững; đề ra được các nội dung, giải pháp để giảm nghèo thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương; bố trí hợp lý, hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho

công tác giảm nghèo trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo; xây dựng được các mô hình giảm nghèo phù hợp; giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đạt tỷ lệ quy định; triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Các khối, bản đoàn kết giúp đỡ nhau, hỗ trợ về vốn, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật để hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác giảm nghèo. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực nhằm chung tay chăm lo cho người nghèo: “Ngày vì người nghèo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua quyết thắng” “Giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững”,... gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua có: Ủy ban MTTQ huyện, Hội Nông dân, Phòng Lao động - TB & XH,...

2.3. Đối với phong trào thi đua “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”

Hưởng ứng phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tiễn đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả “Ba đồng hành, năm hỗ trợ” đối với doanh nghiệp. UBND huyện quan tâm tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, nhiều chương trình, dự án của huyện trong công tác xóa đói, giảm nghèo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực áp dụng cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đăng ký thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, như: Công ty TNHH Đoàn Lân, công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mạnh Quân, Công ty TNHH Thái Kiên, Công ty TNHH Tân Cương tỉnh Điện Biên, ...

2.4. Phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo thi đua thực hiện văn hóa công sở*”

UBND huyện đã làm tốt việc kết hợp thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình, góp phần đẩy lùi những biểu hiện và hành vi suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống, tệ nạn xã hội... góp phần củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Quy rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của các cá nhân.

Thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế về văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; trau dồi kiến thức, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; xây dựng tập thể đoàn kết; giúp đỡ, phối hợp tốt trong giải quyết công việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mật...; tích cực tham gia các phong trào thi đua.

2.5. Phong trào thi đua “*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19*”

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Kết quả triển khai, tổ chức phong trào thi đua yêu nước do UBND huyện phát động

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của huyện, hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội, cụ thể thực hiện ở một số lĩnh vực sau:

- Trong lĩnh vực giáo dục: Các phong trào thi đua: “*Dạy tốt, học tốt*”; “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, thi đua xây dựng trường đạt chuẩn vẫn được duy trì và phát triển, thông qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

- Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: phong trào “*Toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại*”; phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” được triển khai sâu rộng Trong phong trào đã xuất hiện nhiều

tập thể, cá nhân tiêu biểu về nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, tinh thần đoàn kết dân tộc được giữ vững.

- Phong trào “Bảo vệ An ninh tổ quốc”, phong trào Thi đua “Quyết thắng”; Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt”; phong trào “Luyện hay, bắn giỏi”... trong lực lượng vũ trang được phát động mạnh mẽ. Việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn thể trận an ninh nhân dân của huyện được chú trọng.

- Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Công tác khen thưởng

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng thẩm định, xét khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Sau mỗi đợt phát động thi đua, UBND huyện ban hành hướng dẫn tổng kết công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc khẩn trương, kịp thời; đối với khen thưởng thường xuyên theo quy định.

- Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân.

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 44 tập thể 73 cá nhân.

- Kết quả khen thưởng năm 2021 *(Có biểu số liệu kèm theo)*.

5. Tổ chức bộ máy; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Về tổ chức bộ máy làm công tác Thi đua, Khen thưởng: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện được kiện toàn theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND huyện với 15 thành viên. Hội đồng TĐKT 19/19 xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động theo quy chế đã ban hành với 7 - 9 thành viên.

Hội đồng TĐKT huyện tiếp tục triển khai, thực Kế hoạch số 1116/KH-HĐTĐKT ngày 31/10/2016 về hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, giai đoạn 2016 - 2020. Hội đồng TĐKT các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp Ủy, chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị định 37/2014/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đối với cấp huyện, phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện, thường trực về công tác thi đua - khen thưởng. Chỉ đạo Phòng Nội vụ bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng, 01 lãnh đạo phòng phụ trách công tác TĐKT. Đối với UBND các xã, thị trấn: Công chức Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm công tác thi đua - khen thưởng. Đối với các cơ quan, đơn vị cơ sở: Mỗi cơ quan, đơn vị bố trí 01 công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác thi đua - khen

thưởng. Việc nghiêm túc bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác thi đua khen thưởng đã tạo điều kiện bám sát, thúc đẩy phong trào đi lên, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.

Về tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng: UBND huyện xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Dự kiến Quý III năm 2021 huyện sẽ tổ chức tập huấn công tác TĐKT năm 2021, phổ biến tuyên truyền Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ tới toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, nên UBND huyện Tuần Giáo không tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng theo Kế hoạch.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã đề ra; trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, phong trào “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển*”, phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau*”, phong trào “*Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo thực hiện văn hóa công sở*”, phong trào “*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19*” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét của cả hệ thống chính trị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2022

1. Tổ chức phát động và triển khai kịp thời các phong trào thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...

2. Tiếp tục nghiên cứu đề ban hành các văn bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy quyền dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời trong công tác khen thưởng; triển khai có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

3. Chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới ở các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực. Xây dựng và lựa

chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu, toàn diện của địa phương, cơ quan, đơn vị để nêu gương học tập, nhân rộng toàn huyện.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ huyện đến cơ sở. Tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

6. Tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức có chiều sâu các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” coi đây là phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG ĐẠT HIỆU QUẢ

1. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; xem thi đua là động lực to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Nâng cao sức chiến đấu, tính gương mẫu, đi đầu của Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong các phong trào thi đua yêu nước; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xem thi đua là một biện pháp hữu hiệu thúc đẩy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện đối với các cơ quan, đơn vị để kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5. Hướng dẫn, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh, Cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố vùng thấp. Thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở, góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

6. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO vào công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;
 - Ban TĐKT Sở Nội vụ;
 - Thường trực Huyện ủy;
 - TT HĐND huyện;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - Phòng Nội vụ huyện;
 - Lưu: VT.
- / (BC)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức